

Ngày 7 Tháng 10, 2024

Thưa Quý Phụ Huynh hay Người Giám Hộ của Học Sinh đang lãnh nhận giáo trình giảng dạy được điều chỉnh (để ứng hợp) dựa trên Tiêu Chuẩn Học Vấn Căn Bản Hóa của Virginia (VESOL),

Lá thư này nhằm để thông báo đến quý vị về sự tham gia của con em vào cuộc thăm dò ý kiến tự nguyện dành cho các em học sinh khối lớp 8, 10, và 12 của FCPS. Cuộc Thăm Dò Được Điều Chỉnh ở Giới Trẻ Quận Fairfax là một phiên bản được rút gọn của [Bản Thăm Dò ở Giới Trẻ Quận Fairfax](#) bao gồm 33 câu hỏi thu thập thông tin về nhóm dân số, trải nghiệm liên quan đến hiệu năng học tập và sự tham gia vào sinh hoạt/học tập của các em, các yếu tố bảo vệ tại trường, cùng các câu hỏi liên quan đến quấy rối tình dục và phân biệt đối xử.

Cuộc thăm dò ý kiến được điều chỉnh sẽ được thực hiện trong giờ học, được cung cấp bằng 8 ngôn ngữ khác nhau, và được tạo điều kiện hỗ trợ bởi (các) giáo viên của con em. Cuộc thăm dò ý kiến được điều chỉnh phù hợp sẽ được tiến hành trong giữa khoảng thời gian từ ngày 12 Tháng 11 đến ngày 22 Tháng 11, 2024.

Một bản sao của bản thăm dò được điều chỉnh sẽ có sẵn [trên mạng](#) bắt đầu từ ngày 11 tháng 10, 2024, để quý vị duyệt xét. Quý vị có thể chọn miễn cho con em tham gia vào cuộc thăm dò ý kiến này thông qua [Hệ Thống Để Cung Cấp Sự Đồng Thuận qua Kỹ Thuật Số của Phụ Huynh](#) (PDC). Nếu quý vị đã làm, quý vị không cần thực hiện thêm điều nào khác. Nếu quý vị muốn chọn cho con em miễn tham gia vào cuộc thăm dò nhưng chưa điền mẫu phiếu chọn miễn thông qua đường liên kết PDC, quý vị vẫn có thể làm như vậy bằng cách điền chi tiết vào mẫu phiếu dưới đây và gửi lại cho cố vấn viên trường không muộn hơn ngày 8 tháng 11, 2024.

Nếu quý vị có những điều gì thắc mắc liên quan đến cuộc Thăm Dò dành cho Thanh Thiếu Niên, xin liên lạc với Bethany Demers, là Chuyên Viên về Sức Khỏe Tâm Trí Tinh Thần Học Sinh, tại số 571-423-4878.



Trân Trọng,



Tiến sĩ Giáo Dục. Michelle C. Reid  
Tổng Giám Đốc Học Vụ Hệ Trường Công

MCR/bd  
Đính Kèm

Đính Kèm

**Thăm Dò Ý Kiến ở Giới Trẻ Quận Fairfax 2024**

**MẪU PHIẾU CHỌN-MIỄN THAM DỰ**

Xin quý vị điền đầy đủ mẫu phiếu này **chỉ** khi nào quý vị **không** muốn cho con em tham dự cuộc thăm dò ý kiến. Xin gửi lại mẫu phiếu này cho cố vấn trường của con em không muộn hơn ngày 8 tháng 11, 2024. Nếu quý vị đã nộp gửi mẫu phiếu chọn miễn cho con em tham dự bằng cách sử dụng [Cổng Cung Cấp Sự Đồng Thuận qua Kỹ Thuật Số của Phụ Huynh](#) thì quý vị không cần phải điền mẫu phiếu này.

**Tôi không cho phép** con em tham dự vào cuộc *thăm dò ý kiến được giữ kín dành cho Giới Trẻ Quận Fairfax 2024*. Tôi hiểu rằng con em sẽ được chỉ định một sinh hoạt thay thế trong lúc tiến hành cuộc thăm dò ý kiến

Tên Học Sinh (xin viết bằng chữ in): \_\_\_\_\_

Số ID Học Sinh: \_\_\_\_\_

Trường: \_\_\_\_\_

Lớp: \_\_\_\_\_

Chữ Ký của Phụ Huynh hay Giám Hộ: \_\_\_\_\_